

บทที่ 21

การต่อสู้ขัดแย้งครั้งสุดท้าย

วัตถุประสงค์

เมื่อจบบทนี้แล้วคุณสามารถทำสิ่งต่อไปนี้

- อธิบายเหตุการณ์ที่นำไปสู่การขัดแย้งครั้งสุดท้าย
- อธิบายถึงการขัดแย้งสุดท้าย
- อธิบายถึงจุดหมายปลายทางครั้งสุดท้ายของซาตานและของพลังชั่วร้ายฝ่ายวิญญาณ

ข้อพระคัมภีร์ที่สำคัญ

“ส่วนพญามารที่ล่องลงเขาเหล่านั้นก็ถูกโยนลงไปในบึงไฟและกำมะถัน ที่สัตว์ร้าย และคนที่ปลอมตัวเป็นผู้เผยพระวจนะตกอยู่ในนั้น และมันต้องทนทุกข์ทรมานทั้งกลางวันและกลางคืนตลอดไปเป็นนิตย์” วิวรณ์ 20.10

คำนำ

คุณเรียนรู้แล้วว่า การพิพากษาครั้งสุดท้ายแก่ซาตานถูกประกาศเรียบร้อยแล้วโดยการสิ้นพระชนม์และการคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์ แต่จะไม่มี การดำเนินการพิพากษาจนกว่าพระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมาสู่โลกนี้

บทนี้เน้นที่การต่อสู้ครั้งสุดท้าย ซึ่งเป็นสงครามฝ่ายวิญญาณที่ยิ่งใหญ่ครั้งสุดท้าย ซึ่งจะทำให้อำนาจชั่วร้ายทั้งหมดพ่ายแพ้ไป

การต่อสู้ครั้งสุดท้ายทำให้พระมหากษัตริย์ของเราได้สวมมงกุฎและตั้งราชอาณาจักรของพระเจ้าในรูปแบบที่มองเห็นได้ และทำให้การพิพากษาพลังที่ชั่วฝ่ายวิญญาณสำเร็จลง

เหตุที่นำไปสู่การต่อสู้ขัดแย้งครั้งสุดท้าย

การเสด็จกลับมาของพระเยซู

พระคัมภีร์สอนว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จมาสู่โลกเพื่อผู้เชื่อ พระเยซูทรงสัญญากับสาวกของพระองค์ว่า

“ในพระนิเวศของพระบิดาเรามีที่อยู่เป็นอันมาก ถ้าไม่มีเราคงได้บอกท่านแล้ว เพราะเราไปจัดเตรียมที่ไว้สำหรับท่านทั้งหลาย เมื่อเราไปจัดเตรียมที่ไว้สำหรับท่านแล้ว เราจะกลับมารับท่านไปอยู่กับเรา เพื่อว่าเราอยู่ที่ไหนท่านทั้งหลายจะได้อยู่ที่นั่นด้วย” ยอห์น 14.23

มีรายละเอียดเกี่ยวกับการเสด็จกลับมาของพระเยซูสำหรับผู้เชื่อได้ให้ไว้ใน 1 เธสะโลนิกา 4.13-18

การเสด็จกลับมาเรียกว่า "การถูกรับขึ้นไป" ตามที่ข้อพระคัมภีร์เหล่านี้บ่งชี้ไว้คือ

- พระเยซูพระองค์เองจะเสด็จกลับมา (ข้อ 16)
- คนที่เชื่อพระเจ้าเมื่อเขาตาย จะมีการฟื้นจากความตายขึ้นมาจากหลุมฝังศพ (ข้อ 16)
- จะมีการรับขึ้นไป ซึ่งหมายถึงกริยาของการนำคนๆ หนึ่งจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง คริสเตียนที่มีชีวิตอยู่จะถูกนำจากโลกขึ้นไปพบพระคริสต์ (ข้อ 17)
- จะมีการพบกันระหว่างผู้เชื่อซึ่งได้ตายไปก่อนหน้านี้ ผู้เชื่อที่มีชีวิตอยู่ในเวลาที่พระเยซูคริสต์เสด็จกลับมาพบกับพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้า (ข้อ 17)

บางคนเชื่อว่าการรับขึ้นไปจะเกิดขึ้นก่อนกลียุค และผู้เชื่อจะไม่ต้องประสบกับเวลาที่ทุกข์ยากลำบากบนโลกนี้ บางคนเชื่อว่า การรับขึ้นไปจะเกิดขึ้นระหว่างกลางของช่วงเวลาทุกข์ยาก แต่ยังมีบางคนเชื่อว่าการรับขึ้นไปจะเกิดขึ้นเมื่อกลียุคสิ้นสุดลง

ความเชื่อที่มีร่วมกันมากที่สุดคือว่า การรับขึ้นไปของผู้เชื่อจะเกิดขึ้นก่อนกลียุคจะเริ่มขึ้น ทศนคติที่แตกต่างกันเกี่ยวกับเวลาของการรับขึ้นไปเกิดจากการตีความต่าง ๆ กันของการพยากรณ์ที่ให้ไว้ในพระคัมภีร์

สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ การที่คุณรู้ว่าคุณเป็นผู้เชื่อที่แท้จริง และพร้อมที่จะไปกับพระเยซูคริสต์ในการรับขึ้นไปเมื่อใดก็ได้

ไม่มีใครรู้เวลาที่แน่นอนของเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่นี้

“แต่วันนั้น โมงนั้น ไม่มีใครรู้ถึงบรรดาทูตสวรรค์หรือพระบุตรก็ไม่รู้ รู้แต่พระบิดาองค์เดียว” มัทธิว 24.36

พระเยซูทรงให้หมายสำคัญการพยากรณ์ซึ่งจะทำให้เรารู้ว่าเวลาใกล้เข้ามาแล้ว คุณอ่านได้ในมัทธิว 24

กลียุค (เวลาแห่งความทุกข์ยาก)

พระคัมภีร์กล่าวถึงเวลาที่ทารุณโหดร้ายในโลกนี้ซึ่งเรียกว่า กลียุค พลังฝ่ายวิญญาณแห่งความชั่วจะกระทำการอย่างอุกอาจมากกว่าที่เคยเป็นมาในประวัติศาสตร์ของโลก

ซาตานจะตั้งสัตว์ร้ายและผู้พยากรณ์เท็จขึ้นมา (วิวรณ์ 13, 16.13-14) โดยทางวิญญาณที่ชั่วในสถานฟ้าอากาศ มันจะทำหมายสำคัญ การอัศจรรย์และหลอกลวงคนมากมาย มันจะแสวงหาคนมานมัสการมันและประณามคนโดยใช้เครื่องหมายพิเศษของการเป็นเจ้าของ

กลียุคจะกินเวลา 42 เดือน หรือ 1,260 วัน (ดาเนียล 9.24-27) จะเป็นเวลาที่ลำบากยากเข็ญมาก เคยมีเวลาที่ยุ่งยากในโลกมาก่อน แต่มี 3 สิ่งซึ่งจะทำให้กลียุคแตกต่างไปจากเวลาแห่งความยุ่งยากอื่น ๆ ดังนี้

1. จะเกิดขึ้นทั่วโลก ไม่ใช่เฉพาะท้องถิ่น

“เราจะป้องกันเจ้าให้พ้นจากการลอบใจ ซึ่งจะมีทั่วโลก” วิวรณ์ 3.10

2. คนจะรู้ว่าอวสานของโลกใกล้เข้ามาแล้ว

“แล้วกษัตริย์ทั้งหลายในโลก พวกคนใหญ่คนโต นายทหารใหญ่ เศรษฐี ผู้มีอำนาจ และทุกคนทั้งที่เป็นทาสและเป็นอิสระ ก็ซ่อนตัวอยู่ในถ้ำและซอกหินตามภูเขา

พวกเขาร้องบอกกับภูเขาและซอกหินว่า “จงลี้ภัยให้เราเถิด จงซ่อนเราไว้ให้พ้นจากพระพิภพของพระองค์ผู้ประทับอยู่บนพระที่นั่ง และให้พ้นจากพระพิโรธของพระเมษโปดกนั้น” วิวรณ์ 6.16-17

3. ความเดือดร้อนยุ่งยากจะรุนแรงกว่าที่เคยได้ประสบมา

ในช่วงเวลาแห่งกลียุค พระเจ้าจะเทการพิพากษาหลายอันดับลงมาบนโลก การพิพากษาเหล่านี้อธิบายไว้ในวิวรณ์บทที่ 6, 8-9 และบท 16 และในมัทธิว 24.4-14 เหตุผลที่พระเจ้าทรงพิพากษาก็คือ โลกต้องถูกลงโทษเพราะบาปและการปฏิเสธพระเจ้า

ยุคพันปี

ยุคพันปีคือระยะเวลา 1000 ปี ภายหลังกลียุค ซึ่งเป็นเวลาที่พระเยซูจะทรงปกครองโลกด้วยความชอบธรรม

“และพระเจ้าจะทรงเป็นกษัตริย์เหนือพิภพทั้งสิ้น ในวันนั้นพระเจ้าจะทรงเป็นเอก และพระนามของพระองค์ก็เป็นเอก” เศคาริยาห์ 14.9

เมืองเยรูซาเล็มจะเป็นศูนย์กลางของการปกครอง

“ในยุคหลังจะเป็นดังนี้คือ ภูเขาแห่งพระนิเวศของพระเจ้าจะถูกสถาปนาขึ้นให้สูงที่สุดในจำพวกภูเขาทั้งหลาย และจะถูกยกขึ้นให้เหนือบรรดาเนินเขา และประชาชาติทั้งสิ้นจะหลั่งไหลเข้ามาหา เพราะว่าพระธรรมจะออกมาจากศิโยน และพระวจนะของพระเจ้าจะออกมาจากเยรูซาเล็ม” อิสยาห์ 2.2-3

ก่อนการเริ่มต้นและในระหว่างเวลายุคพันปี ซาตานและสมุนของมันจะถูกมัด
จะมีสงครามใหญ่เกิดขึ้นบนโลกและ

**“สัตว์ร้ายนั้นถูกจับพร้อมด้วยคนที่ปลอมตัวเป็นผู้เผยพระวจนะ ที่ได้กระทำการ
สำคัญต่อหน้าสัตว์ร้ายนั้น และใช้หมายสำคัญนั้นล่อลวงคนทั้งหลาย ที่ได้รับเครื่องหมายของ
สัตว์ร้ายนั้นและบุขารูปของมัน สัตว์ร้ายและคนที่ปลอมตัวเป็นผู้เผยพระวจนะ ถูกทิ้งทิ้งเป็น
ลงในบึงไฟที่ไหม้ด้วยกำมะถัน”** วิวรณ์ 19.20

**“และท่านได้จับพญานาคซึ่งเป็นงูศึกดำบรรพ์ ผู้ซึ่งเป็นพญามารและซาตานและมดมัน
ไว้พันปี แล้วทิ้งมันลงไปในบาดาลนั้น แล้วได้ลั่นกฤษฎีประทัตตรา เพื่อไม่ให้มันล่อลวง
บรรดาประชาชนได้อีกต่อไป จนครบกำหนดพันปีแล้วจึงจะต้องปล่อยมันออกไปชั่วขณะหนึ่ง”**
วิวรณ์ 20.2-3

การต่อสู้ขัดแย้งครั้งสุดท้าย

หลังจากพันปีการต่อสู้ครั้งสุดท้ายกับซาตานจะเกิดขึ้น

**“ครั้นพันปีล่วงไปแล้วก็จะปล่อยซาตานออกจากคุกที่ขังมันไว้ และมันจะออกไปล่อ
ลวงบรรดาประชาชาติทั้งสิ้นที่ศิษย์ของแผ่นดินโลกคือ โกก และมาโกก ให้คนมาชุมนุมกันทำศึก
สงคราม จำนวนคนเหล่านั้นมากมายดุจเม็ดทรายที่ทะเล**

**และคนเหล่านั้นยกขบวนออกไปทั่วแผ่นดินโลก และล้อมกองทัพของพวกธรรมิกชน
และนครอันเป็นที่รักนั้นไว้.....”** (วิวรณ์ 20.7-9)

พระเจ้าจะส่งไฟลงมาจากสวรรค์ ทำให้การต่อต้านของพลังความชั่วร้ายทั้งหมดสิ้นสุดลง

“.....แต่ไฟได้ตกลงมาจากสวรรค์เผาผลาญคนเหล่านั้น” (วิวรณ์ 20.9)

เหตุผลสำหรับการต่อสู้ครั้งสุดท้ายคือ ซาตานต้องพ่ายแพ้ในที่สุดและพระเยซูได้รับการยอมรับ
รับว่าเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของคนทั้งหมด ซึ่งทำให้แผนการของพระเจ้าสำหรับยุคต่างๆ สำเร็จโดย
สมบูรณ์

**“พระเจ้าได้ทรงโปรดให้เรา รู้ความล้าลึกในพระทัยของพระองค์ตามพระเจตนารมณ์
ของพระองค์ซึ่งพระองค์ทรงดำริไว้ในพระคริสต์”**

**ประสงค์ว่าเมื่อเวลากำหนดครบบริบูรณ์แล้ว พระองค์จะทรงรวบรวมทุกสิ่งทั้งที่อยู่ใน
สวรรค์และในแผ่นดินโลกไว้ในพระคริสต์”** เอเฟซัส 1.9-10

เป็นการต่อสู้ครั้งสุดท้ายในสงครามฝ่ายวิญญาณซึ่งทำกันมาตั้งแต่การกบฏของซาตานลงมาตลอดประวัติศาสตร์โลก

ชะตาชีวิตสุดท้ายของซาตาน

ชะตาชีวิตสุดท้ายของซาตานคือ บึงไฟนรก

“ส่วนพญามารที่ล่องวงเขาเหล่านั้นก็ถูกโยนลงไปในบึงไฟและกำมะถัน ที่สัตว์ร้ายและคนที่ปลอมตัวเป็นผู้เผยพระวจนะตกอยู่ในนั้น และมันต้องทนทุกข์ทรมานทั้งกลางวันกลางคืนตลอดไปเป็นนิตย์” (วิวรณ์ 20.10)

ทูตสวรรค์ฝ่ายมารของซาตานจะถูกขว้างทิ้งลงไปในบึงไฟด้วย

“พระองค์ตรัสกับบรรดาผู้ที่อยู่เบื้องซ้ายพระหัตถ์ของพระองค์ว่า “ท่านทั้งหลายผู้ต้องแช่งสาบ จงถอยไปจากเรา เข้าไปอยู่ในบึงไฟซึ่งไหม้อยู่เป็นนิตย์ ซึ่งเตรียมไว้สำหรับมารร้ายและสมุนของมันนั้น” มัทธิว 25.41

มารได้ให้คำพยานถึงชะตาชีวิตสุดท้ายของมันไว้ใน มัทธิว บท 8 เมื่อพระเยซูเสด็จเข้าไปในเมืองกาดารา พระองค์พบชาย 2 คนถูกผีเข้า เขาตอบพระองค์ว่า

“ท่านเป็นบุตรของพระเจ้า ท่านจะมายู่กับเราทำไม จะมาทรมานพวกเราก่อนเวลาหรือ” มัทธิว 8.29

การพิพากษา

พระเจ้าจะทรงพิพากษาทุกสิ่งทุกอย่างที่ทรงสร้างขึ้นมา ซึ่งเป็นที่รู้จักกันว่า เวลาแห่งการพิพากษานิรันดร์ คนที่ตายไปโดยที่ยังไม่ได้เชื่อพระเจ้าจะฟื้นขึ้นสู่การพิพากษาเพราะว่าเขาไม่ได้สำนึกผิดจากบาปและยอมรับพระเยซูเป็นพระเจ้าผู้ช่วยให้รอด เขาจะถูกตัดสินลงโทษไปสู่อบึงไฟนรก

“ข้าพเจ้าได้เห็นบรรดาผู้ที่ตายแล้ว ทั้งผู้ใหญ่และผู้ย่อยยับยืนอยู่ต่อหน้าพระที่นั่งนั้น และหนังสือต่าง ๆ ก็เปิดออก หนังสืออีกเล่มหนึ่งก็เปิดออกด้วยคือ หนังสือแห่งชีวิต และผู้ที่ตายไปแล้วทั้งหมดก็ถูกพิพากษาตามข้อความที่จารึกไว้ในหนังสือเหล่านั้น และตามที่เขาได้กระทำ

ทะเลก็ส่งคืนคนทั้งหลายที่ตายในทะเล ความตายและแดนมรณาก็ส่งคืนคนทั้งหลายที่อยู่ในแดนนั้นและคนทั้งหลายก็ถูกพิพากษาตามการกระทำของตนหมดทุกคน

แล้วความตายและแดนมรณาก็ถูกผลักทิ้งลงไปในบึงไฟ บึงไฟนี้แหละเป็นความตายครั้งที่สอง

และถ้าผู้ใดที่ไม่มีชื่อจดไว้ในหนังสือชีวิต ผู้นั้นก็ถูกทิ้งลงไปในบึงไฟ”
(วิวรณ์ 20.12-15)

ผู้เชื่อที่แท้จริงที่ได้สำนึกผิดจากบาป และยอมรับพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดจะใช้ชีวิตนิรันดร์ในสวรรค์ต่อหน้าพระพักตร์พระเจ้า (วิวรณ์ 21)

การต่อสู้ฝ่ายวิญญาณที่ยิ่งใหญ่จะสิ้นสุดลง

“ราชอำนาจ ศักดิ์ศรี กับราชอาณาจักร เขานำมามอบไว้กับท่าน เพื่อบรรดาชนชาติ ประชาชาติทั้งปวงและภาษาทั้งหลายจะปรนนิบัติท่าน ราชอาณาจักรของท่านเป็นราชอาณาจักรนิรันดร์ ซึ่งจะไม่สิ้นสุดไปและแผ่นดินของท่านเป็นแผ่นดินซึ่งจะไม่ถูกทำลายเลย”
ดาเนียล 7.14

ชัยชนะในโลกวิญญาณ

ในตอนท้ายของการศึกษา เราขอหนุนใจด้วยคำเตือนเล็ก ๆ น้อย ๆ ว่าคุณสามารถได้รับชัยชนะในโลกวิญญาณได้

ชัยชนะในสงครามฝ่ายวิญญาณมาจากพระเจ้า เราได้รับการช่วยเหลือจากพระเจ้าในการต่อสู้

“กษัตริย์ผู้ทรงพระสิริ นั่นคือผู้ใด คือพระเจ้าผู้เข้มแข็งและทรงอำนาจ พระเจ้าผู้ทรงอำนาจในสงคราม” (สดุดี 24.8)

เราได้รับการปกป้องจากพระเจ้าในการต่อสู้

“ข้าแต่พระเจ้า ผู้ช่วยกู้เข้มแข็งของข้าพระองค์ พระองค์ทรงคลุมศีรษะข้าพระองค์ไว้ในยามศึก” สดุดี 140.7

เราได้รับการเล่าโลมจากพระเจ้าในการต่อสู้

“เพราะแม้ว่าเรามาถึงแคว้นมาซิโดเนียแล้ว ร่างกายของเราไม่ได้พักผ่อนเลย เรามีความลำบากอยู่รอบข้าง ภายนอกมีการต่อสู้ ภายในมีความกลัว

แต่ถึงกระนั้นก็ดีพระเจ้าผู้ทรงปละบโยนผู้ที่เศร้าใจได้ทรงหนุนใจเราโดยทรงให้ที่ตัสมาหาเรา” 2 โครินธ์ 7.5-6

เราได้รับการชูใจจากพระเจ้า

“อย่ากลัวเลยและอย่าขามเลย เรามีได้เล่าให้เจ้าฟังตั้งแต่เด็กดำบรรพ์และแจ้งให้ทราบแล้วหรือ” อีสยาห์ 44.8

“เพราะเราคือพระเยซูคริสต์พระเจ้าของเจ้า ยุคมือขวาของเจ้าไว้ คือเราเองพูดกับเจ้า ว่า “อย่ากลัวเลย เราจะช่วยเจ้า”” อีสยาห์ 41.13

“เราคือเราเองผู้เล้าโลมเจ้า เจ้าเป็นผู้ใดเล่าที่กลัวมนุษย์ผู้ซึ่งต้องตาย คือกลัวบุตรของมนุษย์ซึ่งถูกทำให้เหมือนหญ้า” อีสยาห์ 51.12

ไม่มีอาวุธใดใดที่ต่อสู้กับเจ้าแล้วจะประสบความสำเร็จ

“ไม่มีอาวุธใดที่สร้างเพื่อต่อสู้เจ้า จะจำริญได้...” อีสยาห์ 54.17

เราสมควรที่จะขอบคุณพระเจ้าสำหรับชัยชนะในการต่อสู้โดยทางพระเยซูคริสต์

“สาธุการแด่พระเจ้าผู้ทรงประทานชัยชนะแก่เราทั้งหลาย โดยพระเยซูคริสต์เจ้าของเรา” 1 โครินธ์ 15.57

ชัยชนะเกิดขึ้นได้ทั่วโลก

“เพราะทุกคนที่เกิดจากพระเจาก็มีชัยต่อโลก และความเชื่อของเราที่แหลและเป็นชัยชนะที่ชนะโลก ใครเล่าที่ชนะโลก ไม่ใช่คนอื่นคือ ผู้ที่เชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า” (1 ยอห์น 5.4-5)

ชัยชนะเหนือเนื้อหนัง

ผู้ที่อยู่ฝ่ายพระเยซูคริสต์ได้อาเนื้อหนังกับความอยาก และตัณหาของเนื้อหนังตั้งไว้ที่กางเขนแล้ว (กาลาเทีย 5.24)

เรามีชัยชนะเหนือมารได้

“ไม่ช้าพระเจ้าแห่งสันติสุขจะทรงปราบซาตานให้ยับเยินลงใต้ฝ่าเท้าของท่านทั้งหลาย” (โรม 16.20)

ชัยชนะมีเหนือความตายและหลุมฝังศพ

“ควรที่เราจะไถ่เขาให้พ้นอำนาจแดนคนตายหรือ ควรที่เราจะไถ่เขาให้พ้นความตายหรือ” (โฮเซยา 13.14)

“โอ มัจจุราชเอ๋ย ชัยชนะของเจ้าอยู่ที่ไหน โอ มัจจุราชเอ๋ย เหล็กไนของเจ้าอยู่ที่ไหน” (1 โครินธ์ 15.26,55)

ศัตรูตัวสุดท้ายที่จะต้องถูกทำลายคือ ความตาย

“พระองค์จะทรงกลืนความตายเสียเป็นนิรันดร์” (อีสยาห์ 25.8)

ชัยชนะมีอยู่เหนือทุกสิ่งที่ตั้งตัวขึ้นต่อสู้พระเจ้า

“คือทำลายความคิดที่มีเหตุผลจอมปลอม และทูลิโมนะทุกประการที่ตั้งตัวขึ้นขัดขวางความรู้ของพระเจ้า” (2 โครินธ์ 10.5)

ชัยชนะมีอยู่เหนือทุกสิ่งที่เป็นอำนาจของศัตรู

“ดูเถิดเราได้ให้พวกท่านมีอำนาจใหญ่ยิ่งกว่ากำลังศัตรู” (ลูกา 10.9)

เมื่อการต่อสู้สิ้นสุดลง คุณจะยืนหยัดอย่างมีชัยชนะ

“เหตุฉะนั้นจงรับยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าไว้ เพื่อท่านจะได้ต่อต้านในวันอันชั่วร้ายนั้นเมื่อเสร็จแล้วจะอยู่อย่างมั่นคงได้” (เอเฟซัส 6.13)

ชื่อ _____

บททดสอบตนเอง บทที่ 21

1. จงเขียนข้อพระคัมภีร์ที่สำคัญจากความทรงจำของบทนี้

2. จงอธิบายเหตุการณ์ที่นำไปสู่การสู้รบครั้งสุดท้าย

3. จงอธิบายการสู้รบครั้งสุดท้ายจะเกิดขึ้นเมื่อใด ? อะไรจะเกิดขึ้นเพื่อให้อำนาจของศัตรูพ่ายแพ้

4. อะไรคือชะตาชีวิตครั้งสุดท้ายของซาตานและพลังฝ่ายวิญญาณที่ชั่วร้าย

คำตอบบททดสอบ บทที่ 21

1. ส่วนพญามารที่ล่อลวงเขาเหล่านั้นก็ถูกโยนลงไปในบึงไฟและกำมะถัน ที่สัตว์ร้ายและคนที่ปลอมตัวเป็นผู้เผยพระวจนะตกอยู่ในนั้นและมันต้องทนทุกข์ทรมานทั้งกลางวันและกลางคืนตลอดไปเป็นนิตย์" วิวรรณ์ 20.10
2. จงเปรียบเทียบคำสรุปของคุณกับคำบรรยายในหน้า 268-270

3. การสู้ครั้งสุดท้ายจะเกิดขึ้นภายหลังยุคพันปีเมื่อซาตานถูกปล่อยออกมาชั่วระยะหนึ่ง ไฟจากพระเจ้าจะลงมาทำลายอำนาจของความชั่วร้าย ซาตานและพลังที่ชั่วร้ายของมันจะไปสู่ชะตาชีวิตครั้งสุดท้าย หน้า 270-271
4. มันจะถูกทิ้งลงในทะเลสาบที่มีไฟเผาไหม้อยู่และไปสู่นรกเพื่อถูกรรณชั่วนิรันดร์ หน้า 271

"ส่วนพญามารที่ล่องวงเขาเหล่านั้นก็ถูกโยนลงไปในบึงไฟและกำมะถัน ที่สัตว์ร้ายและคนที่ปลอมตัวเป็นผู้เผยพระวจนะตกอยู่ในนั้นและมันต้องทนทุกข์ทรมานทั้งกลางวันและกลางคืนตลอดไปเป็นนิตย์" (วิวรณ์ 20.10)

เพื่อการศึกษาต่อไป

1. ซาตานจัดตั้ง "บ่วงแร้ว" ฝ่ายวิญญาณไว้สำหรับผู้เชื่อ บ่วงแร้วคือ กีบดักเพื่อจับสัตว์ มันถูกซ่อนไว้แต่จะกระเด็นออกมาทันทีเพื่อจับเหยื่อเป็นเชลย

เราอาจตกลงไปในบ่วงแร้วของ

กีบของพรานนก

สดุดี 91.3, 124.7

คนชั่วร้าย

สดุดี 119.110

ริมฝีปากของเรา	สุภาษิต 18.7
การคบคนชั่วร้าย	สุภาษิต 22.24-25
ความกลัวของมนุษย์	สุภาษิต 29.25
มาร	1 ทิโมธี 3.7, 2 ทิโมธี 2.26
ความร่ำรวย	1 ทิโมธี 6.9
ความบาป	สุภาษิต 29.6
การดูถูกเหยียดหยาม	สุภาษิต 29.8
พระเท็จ	อพยพ 23.33, ผู้วินิจฉัย 2.3
คู่สมรสที่ทำบาป	1 ซามูเอล 18.21
การทำสัญญากับผู้ไม่เชื่อ	อพยพ 34.12

2. ผู้พิชิต

จากบทเรียนหลักสูตรนี้ เราได้เรียนรู้ว่าเราสามารถเอาชนะอำนาจของคนชั่วร้ายได้ 1 ยอห์น 2.13 -14

พระเยซูทรงมีชัยชนะเหนือโลก - ยอห์น 16.33

เพราะว่าพระองค์ทรงอยู่ในเรา เราจึงมีชัยชนะเหนือโลกได้ - ยอห์น 4.4

เรามีชัยชนะได้โดยประสบการณ์การบังเกิดใหม่และโดยความเชื่อของเรา - วิวรณ์

12.1

เรามีชัยชนะโดยพระโลหิตของพระเยซูและโดยคำพยานของเรา - วิวรณ์ 12.1

มีพระสัญญาที่ดีๆ ให้แก่ "ผู้พิชิต" คือ คนเหล่านั้นที่มีชัยชนะเหนืออำนาจของพลังฝ่ายวิญญาณโดยการทำสงครามฝ่ายวิญญาณที่เกิดผล

ผู้พิชิตที่มีชัยชนะในสงครามฝ่ายวิญญาณนี้จะได้รับสิ่งต่อไปนี้

จะได้กินต้นไม้ของชีวิต	วิวรณ์ 2.7
จะได้กินมานาที่ซ่อนไว้	วิวรณ์ 2.17
จะได้สวมเสื้อสีขาว	วิวรณ์ 3.5
จะได้เป็นเสาหลักในพระวิหารของพระเจ้า	วิวรณ์ 3.12
จะได้นั่งกับพระเยซูที่พระที่นั่งของพระองค์	วิวรณ์ 3.21
จะได้มีชื่อใหม่	วิวรณ์ 2.17
จะมีอำนาจเหนือชาติต่าง ๆ	วิวรณ์ 2.26
จะมีพระนามของพระเจ้าเขียนไว้ที่ตัวเขา	วิวรณ์ 3.12
จะมีความสัมพันธ์พิเศษกับพระเจ้า	วิวรณ์ 21.7
จะมีดาวประจำรุ่ง (พระเยซู)	วิวรณ์ 2.28
จะได้รับการรับรองจากพระเยซูต่อหน้าพระพักตร์พระเจ้าพระบิดา	วิวรณ์ 3.5
จะไม่ได้รับอันตรายจากความตายครั้งที่สอง	วิวรณ์ 2.11
จะไม่ถูกลบชื่อออกไปจากหนังสือแห่งชีวิต	วิวรณ์ 3.5

จะได้รับมรดกทุกสิ่ง

วิวรณ์ 21.7